



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๒)

เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงประกาศเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า เพิ่มเติมดังนี้

๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีระดับคะแนนของรายวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่ต่ำกว่า C หรือ ระดับคะแนน ๒.๐๐
๒. รายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียนจะต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๓. กรณีที่รายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียนมีหน่วยกิตน้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอน จะต้องนำรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วมารวมกันและมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียนจะต้องเป็นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้
๕. นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียนให้ยื่นคำร้องต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผ่านสาขาวิชาและคณะตามลำดับ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายปัญญา มหาชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีรายชื่อรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับการเทียบโอนผลการเรียน
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

รายวิชาที่ขอเทียบโอน (ม. ราชภัฏสกลนคร)	รายวิชาที่นำมาเทียบโอน (สถาบันการศึกษาอื่น) เพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	รายวิชาที่ต้องรวมกัน 3 รายวิชา จึงจะเทียบโอนได้ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ - การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนภาษาไทยทั่วไป	รายวิชาที่ต้องรวมกัน 2 รายวิชา จึงจะเทียบโอนได้ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 1 - การใช้ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 2
จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต	การพัฒนาประสบการณ์ชีวิตและสังคม
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์	ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน	รายวิชาต่อไปนี้รายวิชาใดก็ได้ <ul style="list-style-type: none"> - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน - การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย - การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบอินเทอร์เน็ต - คอมพิวเตอร์พื้นฐาน - เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ - การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจและอุตสาหกรรม - เทคโนโลยีมัลติมีเดีย - การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินและบัญชี - การใช้งานโปรแกรมควบคุมเครื่อง - คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน - การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านการบริหารงานบุคคล

รายวิชาที่ขอเทียบโอน (ม. ราชภัฏสกลนคร)	รายวิชาที่นำมาเทียบโอน (สถาบันการศึกษาอื่น) เพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย - การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟฟิก - โปรแกรมสำเร็จรูปด้านมัลติมีเดีย - การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมประมวลผลคำ 1 - การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ - โปรแกรมสำเร็จรูป 1 - โปรแกรมสำเร็จรูป 2 - การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านธุรกิจ - การใช้โปรแกรมชุดสำนักงาน - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ - โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิก - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ รวมทั้ง โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 2. รายวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ และต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา <ul style="list-style-type: none"> 2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2.2 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจทั่วไป ร่วมกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ร่วมกับ กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ